

## **BÁO CÁO**

### **Báo cáo công tác giảm nghèo cho người có công cách mạng năm 2023 trên địa bàn xã Sơn Dung**

Thực hiện Công văn số 1457/UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Sơn Tây về việc chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh về công tác giảm nghèo cho người có công với cách mạng, UBND xã Sơn Dung báo cáo một số nội dung, cụ thể như sau:

#### **I. Tình hình chung**

Sơn Dung là xã trung tâm huyện Sơn Tây, phía Bắc giáp xã Sơn Mùa và Sơn Liên; phía Nam giáp xã Sơn Long, phía tây giáp xã Đắc Nền (H.KonPlong - tỉnh Kon Tum) phía đông giáp xã Sơn Tân và Sơn Màu; Là xã có địa hình rất phức tạp, chủ yếu là sông, suối và đồi núi có độ dốc cao; Diện tích tự nhiên toàn xã là 4.550 ha; địa hình phức tạp, hiểm trở, khó khăn cho sản xuất nông - lâm nghiệp. Dân số toàn xã 4.300 người/1.236hộ<sup>1</sup> chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số; Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm khá cao, đến cuối năm 2022 toàn xã có 419 hộ nghèo, tỷ lệ 33,90%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 416 hộ, tỷ lệ 33,65% và có 18 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, chiếm tỷ lệ 1,5% so với tổng hộ nghèo toàn xã; có 39 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,16%. Toàn xã có 5 thôn với 18 khu dân cư là xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận người dân tộc thiểu số nhận thức chưa cao, ít chịu khó học hỏi cách thức sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trình độ dân trí còn thấp, lao động chưa qua đào tạo nghề chiếm tỷ lệ cao; người dân chủ yếu sinh sống dựa nương rẫy, sản xuất nông - lâm nghiệp, năng suất cây trồng, vật nuôi chưa cao; thương mại, dịch vụ phát triển nhỏ lẻ.

#### **II. Tình hình và kết quả thực hiện về công tác giảm nghèo cho người có công cách mạng**

##### **1. Rà soát, báo cáo công tác giảm nghèo cho người có công với cách mạng, cụ thể:**

- Kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn xã có 19 hộ hộ nghèo là người có công cách mạng đến nay giảm 01 hộ còn 18 hộ và có 01 hộ cận nghèo có thành viên là người có công cách mạng.

- Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: các hộ nghèo có thành viên Người có công cách mạng trên địa bàn xã hầu hết thiếu hụt các dịch vụ cơ bản chủ yếu:

<sup>1</sup> Số liệu thống kê tại thời điểm cuối năm 2022.

thiếu hụt về việc làm, chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nhà tiêu hợp vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt, sử dụng dịch vụ viễn thông....

( *Cụ thể có danh sách chi tiết kèm theo*)

## **2. Kế hoạch, giải pháp cụ thể để giảm nghèo cho người có công từ nay đến cuối năm 2023**

Trên địa bàn xã các hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công hầu hết thiếu hụt chỉ số về việc làm, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông. Vì vậy, tập trung nguồn lực ba Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như hỗ trợ con, cây giống lập dự toán theo dự án (*không qui định định mức của từng hộ*), hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh...

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo; lấy cán bộ, đảng viên, thanh niên phải đi đầu gương mẫu; thường xuyên biểu dương những tập thể, cá nhân có phong trào tích cực trong công tác giảm nghèo; đồng thời phối hợp Mặt trận, các hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền đối với các hội viên trong thực hiện chính sách giảm nghèo phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo là thành viên người có công cách mạng.

### **III. Một số kiến nghị, đề xuất**

Kiến nghị Trung ương, Tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ sô tiết kiệm đối với người có công nay đã già yếu, không có nhân lực lao động; hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng người có công thiếu hụt về nhà ở và hỗ trợ con giống đối với các đối tượng người có công có nhân lực lao động.

Trên đây là báo cáo công tác giảm nghèo cho người có công cách mạng năm 2023 trên địa bàn xã Sơn Dung./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng LĐ, TB&XH huyện;
- TT Đảng, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Văn Đùng**